

ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) Center for Public Education and Assistance in Legal Matters (CPEAL.)

สังกัด : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อำนาจ หน้าที่ และบทบาทในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย :

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง และการกระจายอำนาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนอกจากภารกิจในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดทำภารกิจในบริการทางวิชาการด้วย โดยการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) เพื่อทำหน้าที่ให้บริการ โดยมีบุคลากร นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีภารกิจให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดเผยแพร่กฎหมายโดยการบรรยายในรูปแบบของกิจกรรมนิติศาสตร์สัญจรการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการในการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมและความมั่นคงของชุมชนในท้องถิ่น และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการสร้างเครือข่ายงานบริการวิชาการแก่ชุมชนอันสอดคล้องกับพันธนาการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ปณิธานและพันธกิจของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และได้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามระเบียบในการบริหารโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

“มุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย”

ปรัชญา

“คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพของประชาชน”

วิสัยทัศน์

“ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(ศชปก.) มุ่งให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”

พันธกิจ

“นำความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม ประสานประโยชน์โดยสันติวิธีเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคม และเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น”

สถานที่ติดต่อประสานงาน

ศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.)

คณะนิติศาสตร์ (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ (คณะ) 0-4535-3930-1, (ศูนย์) 0-4535-3932 โทรสาร 0-4535-3937

URL <http://www.law.ubu.ac.th>

